
         

 

       

     

 
 
 

กมธ. การศึกษาฯ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยมีการ
ก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
การมีผลงานและรางวัลที่ เกิดกับข้าราชการครู ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะต้องเกิดจาก  
การปฏิบัติงานในหน้าที่ขณะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน  
ที่ประสบความส าเร็จ แต่พบว่าการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในบางเขตพ้ืนที่
การศึกษาอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นปัญหาในการพิจารณาของ กศจ. และ อกศจ. เป็นอย่างมากว่ารางวัลที่ได้รับ
เป็นรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติหรือไม่ ความน่าเชื่อถือของรางวัลที่ได้รับ และเป็น
รางวัลที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จหรือไม่ 

ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๕๔๑ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 

เมื่อวันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ปัญหาการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 

วุฒิสภา 
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ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาการแต่งตั้งผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพบว่า สถาบันการอาชีวศึกษาบางแห่ ง 
ไม่มีการแต่งตั้ งผู้ อ านวยการสถาบันมาเป็นระยะเวลานาน จึงส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาหลายประการ  
อาทิ ขาดการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้

ทันสมัย นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นส่งผลให้จ านวนผู้เรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนครูและบุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเร่งรัดการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาโดยเร็ว 

 

 พิจารณาปัญหาการแต่งตั้งผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาพ - ขา่ว โดย วรีศักดิ์ - สิทธิชัย 


